



วันที่ 24 มีนาคม 2558 หน้า 13

ครูยางอุบลฯโชว์ผลงานสวนต้นแบบ

● ตามรอยศก.พอเพียงเสริมรายได้ปีละ3แสน

นายสมฤกษ์ กุลวนาโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สทย.) จังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า สทย.จ.อุบลราชธานี ได้นำแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปรับใช้ในการทำสวนยางพาราของเกษตรกร โดยส่งเสริมให้ครูยางใช้สวนของตัวเองเป็นส่วน

อย่างตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกษตรกรรายอื่นๆ นำไปต่อยอดขยายผล นายแสงจันทร์ บุญแกน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี และครูยาง สทย. เปิดเผยว่า ได้นำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการทำสวนยาง ทำให้มีรายได้เพียงพอสำหรับเลี้ยงครอบครัว แม้ราคายางพาราในช่วงนี้จะตกต่ำก็ตาม โดยที่ดินที่มีอยู่ทั้งหมด 45 ไร่ แบ่งทำสวนยางพารา 20 ไร่ ทำนาปลูกข้าว 15 ไร่ จุดสระน้ำเพื่อกักเก็บน้ำและเลี้ยงปลา 5 ไร่ ที่เหลือเป็นที่อยู่อาศัย ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ และอาชีพเสริมอื่นๆ เช่น การทำปุ๋ยหมักน้ำ โดยใช้เศษวัสดุทางการเกษตร หอยเชอร์รี่ เศษอาหาร กากน้ำตาล และสารเร่ง พด. เพื่อนำมาใช้เป็นปุ๋ยในสวนยาง นาข้าว แปลงพืชผักสวนครัว เป็นการลดการใช้ปุ๋ยเคมี หากมีเหลือก็จะขายเป็นรายได้เสริม การ

เลี้ยงเหนียงแดง เพื่อใช้เป็นอาหารปลา และใช้เป็นปุ๋ยพืชสดในนาข้าวแทนปุ๋ยเคมีในไตรเจน นอกจากนี้ยังได้เลี้ยงไส้เดือนเป็นอาชีพเสริม สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ทำให้โครงสร้างของดินดีขึ้น

ดังนั้นแม้ขณะนี้ราคายางจะตกต่ำ แต่รายได้หลักของครอบครัวยังมาจากการทำสวนยาง โดยมีรายได้เฉลี่ยจากการขายยางประมาณปีละ 120,000 บาท มีรายได้จากการขายข้าว ทั้งนาปีและนาปรังประมาณปีละ 100,000 บาท และมีรายได้จากการเลี้ยงปลา ปีละประมาณ 20,000 บาท รายได้จากการขายไก่ดำในสวนยางที่เลี้ยงประมาณ 40 ตัว ขายคู่ละ 1,000 บาท หรือประมาณ 20,000 บาทต่อปี และมีรายได้เสริมจากอาชีพอื่นๆ อีกประมาณปีละ 10,000 บาท ในขณะที่ค่าใช้จ่าย ทั้งค่าปุ๋ยเคมี สารเคมี และรายจ่ายอื่นๆ ปลอดภัย



วันที่ 24 มีนาคม 2558 หน้า 4 (1)

บุคคล แห่งหน้า

หนังสือพิมพ์แนวหน้า ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณที่มาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสแนวหน้าก้าวขึ้นสู่ปีที่ 36 อย่างอุ่นหนาฝาคั่ง...■■■ วันนี้ “เสื่อโท” ได้รับการร้องเรียนมาว่า ปัญหาสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น บางครั้งแก้ไขไม่ถูกจุด เกาไม่ถูกที่คัน มันเลยทำให้ “เงินฝาก” ของสมาชิกล่องหนไปอยู่ในกระเป๋าของ “ซัมมชโย” ทำให้ถึงเป็นอย่างนั้น เรื่องของเรื่องคือ สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น ที่อยู่ในพื้นที่ดูแลของ สนง.ส่งเสริมสหกรณ์ กทม.พื้นที่ 2 ที่มี บุญเสริม ไกรสินธุ์ เป็น ผอ.สำนักงานและรองนายทะเบียนสหกรณ์ นอกจากนี้ก็ยังมีนายณัฐพล นันทนาวัฒน์ ที่ปรึกษา สองคนนี้เป็นคู่พระคู่นางของพื้นที่ 2 มาตลอด และเรื่องราวในอดีตก็ล้วนแต่กลืนตุ...■■■ “เสื่อโท” ทราบว่าขณะนี้สหกรณ์ออมทรัพย์มีอยู่ประมาณ 1,400 แห่งทั่วประเทศ และมีสถานะเป็นนิติบุคคล ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 ที่ยังใช้อยู่ในปัจจุบัน ในแต่ละแห่งก็จะมีข้อบังคับและระเบียบในการดำเนินงานของตนเองต่างหาก โดยส่วนใหญ่ก็จะบริหารจัดการด้วยดีและเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง ส่วนข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็จะมีหน้าที่ในการส่งเสริมแนะนำตามอุดมการณ์และหลักการวิธีการสหกรณ์ ยิ่งในมาตรา 15 จะระบุไว้ว่า “อธิบดี” กรมส่งเสริมเป็นตำแหน่งนายทะเบียน และมาตรา 16 ก็เขียนว่า “ผู้อำนวยการ ก็คือตำแหน่งรองนายทะเบียน ดังนั้นข้าราชการที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องเข้าข่ายมีความผิดอาญาตามมาตรา 157”...■■■ แต่ปรากฏว่า การบริหารในสหกรณ์เครดิต



วันที่ 24 มีนาคม 2558 หน้า 4 (2)

ยูเนียนคลองจั่น มันเกิดความเสียหาย กว่า 20,000 ล้านบาท จะทำอะไร ในพื้นที่ 2 ที่มีคนสองคนดูแลอยู่ปัจจุบันนี้ ยังมีเรื่องที่กำลังลุกลามและมีที่ท่าว่าจะเจริญรอยตามก็ดูเหมือนจะเป็นกรณีองค์กรที่ชื่อว่า “ชุมนุมร้านสหกรณ์” ซึ่งเป็นประเภทหนึ่งใน 7 ประเภทของสหกรณ์ อันที่ว่าเป็นแบบร้านค้า เมื่อเค้าสามารถรวมแบบเดียวกันได้ 5 แห่งขึ้นไปก็สามารถจัดตั้งเป็นชุมนุมแบบที่เรียกได้ ขณะนี้ ผอ.สนง.และที่ปรึกษาชุมนุมคุ้มครอง ของสนง. พื้นที่ 2 ได้ปล่อยปละละเลยอีกแล้ว...■■ ในเรื่องของการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีมาไม่น้อยกว่า 2 ปีแล้ว กฎหมายระบุว่าสหกรณ์ต้องจัดการประชุมใหญ่ภายใน 150 วันนับตั้งแต่วันสิ้นปีบัญชี ที่ปิดบัญชีไม่ได้เพราะมีข่าวว่ามีการนำเงินไปลงทุนในสลากกินแบ่งหรือที่เรียกว่า “แชร์ลอตเตอรี่” ในพื้นที่เขต 2 ขณะนี้ชาวบ้านรู้กันหมดเรื่องนี้...■■ ฮัดเซ๊ย! เหตุการณ์เรื่องของความเสียหายมีเงาปรากฏมาตั้งแต่ปี 2552-2558 และข้าราชการคู่แฝดนี้ก็ทำงานด้วยกันมาตลอด อีกคนเกษียณก็ลงทุนเอาภาษีประชาชนไปจ้างมาและลงนามเองหมดในฐานะ ผอ.สนง. พื้นที่ “เสือโท” เห็นว่า โอกาส กลั่นบุญศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมฯ คงต้องทบทวนการทำงานของข้าราชการและลูกจ้างสองคนนี้ ที่ยังนั่งกลบของเนาได้พรมอยู่หรือทำอธิบดีไม่ได้กลั่นนี้บ้างเลยหรือข้างตายทั้งตัวยังจะเอาใบบัวไปปิด ไม่เช่นนั้นผู้เสียหายอีกหลายแสนคนที่ได้รับผลกระทบในเรื่องอื้อฉาวขณะนี้ของ สนง. ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 คงจะเดินทางไปร้องขอให้ ปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา เจ้ากระทรวงเกษตรฯ ช่วยเร่งสืบแทน พับผ้า...■■

เสือโท

วันที่ 24 มีนาคม 2558 หน้า 13



**ด้วยสมอง
และสองมือ**
 edusiamrath@gmail.com

มรภ.สงขลา วิจัย ‘ยางพารา’ ช่วยลดความเปราะบางวัสดุ

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์มรภ.สงขลา แปรรูปร่างธรรมชาติ ลดความเปราะบางอีพ็อกซีเรซิน ช่วยให้วัสดุมีคุณสมบัติที่ดีขึ้น ใช้ประโยชน์ในโรงงานอุตสาหกรรม

ผศ.ดร.พลพัฒน์ รวมเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงงานวิจัยปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกลของอีพ็อกซีเรซิน โดยใช้ยางธรรมชาติอีพ็อกไซด์ซึ่งเป็นยางธรรมชาติที่ผ่านการตัดแปรทางเคมี เพื่อให้มีโครงสร้างคล้ายคลึงกับอีพ็อกซีเรซินและมีสมบัติที่เข้ากับอีพ็อกซีได้ดีขึ้น ว่าสามารถช่วยลดความเปราะบางของอีพ็อกซีเรซินลง เหตุผลที่ต้องเป็นยางธรรมชาติอีพ็อกไซด์ เพราะปกติยางธรรมชาติมีความเข้ากันได้กับอีพ็อกซีเรซินน้อย ดังนั้น จึงต้องมีการตัดแปรโครงสร้างอันเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับยางธรรมชาติ ในรูปแบบที่แตกต่างจากการใช้งานเป็นผลิตภัณฑ์ยางเพียงอย่างเดียว ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วยางพาราจะมีความนิ่ม เช่น แผ่นยาง หนังสาย เป็นต้น แต่งานวิจัยนี้จะช่วยให้วัสดุมีคุณสมบัติที่ดีขึ้น ลดความเปราะบางของวัสดุเหล่านั้นได้



“อีพ็อกซีเรซิน เป็นวัสดุเทอร์โมเซตที่มีความสำคัญทางอุตสาหกรรม โดยใช้เป็นแผ่น IC งานก่อสร้าง และเคลือบพื้นโรงงานอุตสาหกรรม แต่การจะแปรรูปอีพ็อกซีให้เป็นวัสดุที่ใช้งานได้ ต้องผ่านกระบวนการแปรรูปที่เรียกว่ากระบวนการแปรรูปเชิงปฏิกิริยา เนื่องจากวัตถุดิบมีสถานะเป็นของเหลวที่เมื่อผ่านปฏิกิริยาการคงรูปกับสารเคมีที่เรียกว่าสารคงรูปแล้วจะได้วัสดุพอลิเมอร์ที่เป็นของแข็งแต่มีความเปราะ การเตรียมวัสดุอีพ็อกซีผสมยางธรรมชาติอีพ็อกไซด์ สามารถทำได้โดยการผสมอีพ็อกซีกับยางธรรมชาติอีพ็อกไซด์ในสภาวะน้ำยางซึ่งใช้พลังงานน้อยกว่าในสภาวะของแข็งหรือยางแห้ง” ผศ.ดร.พลพัฒน์ กล่าว

สำหรับงานวิจัยนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Materials Science and Engineering ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง

วันที่ 24 มีนาคม 2558 หน้า 12



เกร็ดความรู้สู่อาเซียน

แนวทางการเตรียมความพร้อม สหกรณ์ผู้ผลิตยางพาราสู่ AEC (2)

การดำเนินธุรกิจยางพาราในภาคสหกรณ์ส่วนใหญ่เป็นเพียงการรวบรวมยางพาราในรูปแบบวัตถุดิบ เช่น ยางสด ยางแผ่น ยางแผ่นรมควัน และยางก้อนถ้วย ไม่มีการแปรรูป ส่งออกเอง โดยระบบการทำธุรกิจยางพาราในภาคสหกรณ์มี 5 รูปแบบ ได้แก่ 1.ซื้อมาขายไป 2.ซื้อยางพาราดิบจากสมาชิกแล้วแปรรูปเบื้องต้น ขายให้พ่อค้าในท้องถิ่นหรือในจังหวัด 3.ซื้อยางพาราจากสมาชิกแล้วแปรรูปขายต่างประเทศ และในประเทศ 4.ซื้อยางพาราจากสมาชิกแล้วแปรรูปเป็นสินค้าชั้น 2 ส่งขายภายในประเทศและต่างประเทศ และ 5.ซื้อยางพาราจากสมาชิกแล้วแปรรูปเป็นสินค้าชั้น 1 แล้วส่งขายภายในประเทศและต่างประเทศ

ประเด็นปัญหาหลักที่จะต้องแก้ไขมี 2 ประเด็น คือ ต้นทุนการผลิตยางพาราของไทยที่สูงกว่าประเทศผู้ผลิตยางอื่นๆ ในอาเซียน และราคายางตกต่ำ ดังนั้นสหกรณ์ควรปรับระบบการจ่ายค่าจ้างกรีดยางเป็นแบบรายวัน หรือนำแรงงานจากประเทศอื่นเข้ามากรีดยางและเสนอแนะให้สหกรณ์เข้ามาจับบทบาทมากขึ้นในการแทรกแซงรับซื้อผลผลิตยางพาราในราคาที่เหมาะสมโดยใช้ทุนสะสมและทุนดำเนินงานของสหกรณ์ เพื่อแก้ปัญหาการขาดทุนส่วนการแก้ปัญหาการขาดทุนในระยะยาว ไทยควรมุ่งเน้นส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม



ปลายน้ำ พัฒนาอุตสาหกรรมยางให้มีประสิทธิภาพ ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพ เพื่อลดการส่งออกยางในรูปแบบวัตถุดิบ กำหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง

นอกจากนี้ ควรออกพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย ออกกฎระเบียบ เพื่อสนับสนุนการใช้ยางในประเทศ ในการส่งเสริมบทบาทภาคสหกรณ์ในการแก้ปัญหานี้ ควรจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางระดับจังหวัด เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการการแปรรูปยางพาราให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพยางพาราให้ได้มาตรฐาน และควรจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์อุตสาหกรรมยางระดับประเทศ เพื่อพัฒนาสู่การแปรรูป

ยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ยางพารา โดยต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้โดยผู้เชี่ยวชาญ และชุมนุมสหกรณ์อุตสาหกรรมยางระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศควรมีบทบาทในการพุงราคายางพารา ด้วยการซื้อยางดิบจากชุมนุมสหกรณ์ในระดับจังหวัดหรือโดยตรงจากสมาชิกในราคาประกัน และสหกรณ์ระดับท้องถิ่นต้องซื้อยางดิบจากสมาชิกในราคาประกันตามความเหมาะสมและอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาธุรกิจ ยางพาราอย่างเป็นระบบ ควรเพิ่มตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจยางพาราภาคสหกรณ์

วันที่ 24 มีนาคม 2558 หน้า 6

สศก.จี้รัฐอัดเงิน5-6หมื่นล.อุ้มเกษตรกร

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม นายเลอศักดิ์ รั้วตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์สินค้าเกษตรตกต่ำและภาวะภัยแล้ง หากยังไม่ได้รับการแก้ไขจะกระทบต่อภาคเกษตรปรับตัวลดลงและซึ่มต่อเนื่อง ส่งผลต่ออำนาจซื้อเกษตรกรให้ลดลง ปัญหาเหล่านี้จะต้องใช้งบประมาณแผ่นดินจำนวนประมาณ 5-6 หมื่นล้านบาท เพื่อช่วยเหลือควบคู่การปฏิรูปภาคการเกษตร ซึ่ง สศก.อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลความช่วยเหลือเพื่อเพิ่มรายได้ให้ภาคการเกษตร โดยเฉพาะขณะนี้ตัวเลขหนี้สินครัวเรือนภาคเกษตรเพิ่มขึ้น แต่รายได้ลดน้อยลง

“ประมาณเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน จะมีการช่วยเหลือเกษตรกรระลอก 3 ออกมา ส่วนวิธียังไม่สรุปว่าจะช่วยเหลือเกษตรกรวิธีไหน แต่คงไม่ออกมาในรูปแบบแจกถุงป้อนตามที่เคยมีแนวคิดไว้ แต่การแจกถุงป้อนเป็นเรื่องละเอียดอ่อน จะแจกใคร อาทิ กลุ่มเกษตรกรสหกรณ์ หรือให้รายครัวเรือน เป็นเรื่องที่ต้องสร้างความเข้าใจ ต้องใช้เวลานาน อาจไม่ทันกาล เพราะขณะนี้เกษตรกรกำลังลำบาก มาตรการความช่วยเหลือเกษตรกรระลอก 3

เป็นความช่วยเหลือเร่งด่วน ที่อย่างช้าที่สุดเดือนมิถุนายนจะต้องจบ สามารถต่อยอดและกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการเกษตรได้เลย” นายเลอศักดิ์กล่าว

นายเลอศักดิ์กล่าวว่า ยอมรับว่าผลผลิตภาคเกษตรปี 2558 มีราคาตกต่ำ เมื่อเกษตรกรรายได้ลดลง ขณะที่รายจ่ายและต้นทุนการผลิตยังคงเดิม ส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด ส่งผลให้หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ของเกษตรกรเพิ่มขึ้นเป็น 6% จากปกติ 3-4% โดยราคายางพาราวันที่ 23 มีนาคม 2558 ราคาขายแผ่นรมควันชั้น 3 ราคา 51.26 บาท/กก. เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนราคา 70.10 บาท/กก. หรือราคาลดลง 26.87% ราคาข้าวที่เกษตรกรขายได้ 7,873 บาท/ตัน ลดลงเกือบ 100% จากโครงการรับจำนำข้าว 15,000 บาท/ตัน

“รัฐบาลผลักดันมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและยางไร่ละ 1,000 บาท รวมวงเงิน 4.82 หมื่นล้านบาท สิ้นสุดมาตรการชุดแรกเกษตรกรยังไม่ดีขึ้น รัฐบาลจึงผลักดันมาตรการที่ 2 คือจ้างงานในช่วงฤดูแล้งเมื่อเกิดภัยแล้ง” นายเลอศักดิ์กล่าว

วันที่ 24 มีนาคม 2558 หน้า 5

เล็งอัดฉีดเกษตรกรรอบ 3 เพิ่ม 6 หมื่นล้านบาท

กระทรวงเกษตร เตรียมอัดฉีดงบประมาณ 5-6 หมื่นล้านบาท ในเดือนมี.ย. นี้ช่วยภาคเกษตรกร ก่อนเศรษฐกิจซบเซา ขณะนี้หนี้สินต่อครัวเรือนเพิ่มเป็น 6% แล้ว

นายเลอศักดิ์ รุ่งตระกูลไพฑูริย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ในฤดูการผลิตปี 2558/59 จะเริ่มตั้งแต่เดือนพ.ค.นี้เป็นต้นไป หากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกยังทรงตัวหรือผันผวน ไม่แสดงสัญญาณการฟื้นตัว สัดส่วนการส่งออก ที่คิดเป็น 70% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติหรือจีดีพี ติดลบ 2 เดือนติดต่อกัน

สถานการณ์เหล่านี้หากปล่อยให้ยืดเยื้อยาว จะส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรอย่างแน่นอน มีความเป็นไปได้ที่จะปรับตัวลดลงและซึมต่อเนื่อง ประกอบกับสถานการณ์ภัยแล้งที่รุนแรง จะมีผลต่ออำนาจการซื้อของเกษตรกร การจัดหาปัจจัยการผลิตจะลดลง ต้องใช้

งบประมาณแผ่นดินประมาณ 5-6 หมื่นล้านบาท เพื่อช่วยเหลือการปฏิรูปภาคการเกษตร

“สศก.อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลความช่วยเหลือ เพื่อเพิ่มรายได้ให้ภาคการเกษตร ที่ขณะนี้ตัวเลขหนี้สิน/ครัวเรือนภาคเกษตรเพิ่มขึ้น แฉมรายได้ลดน้อยลงอีก” นายเลอศักดิ์ กล่าว

ในช่วงเวลาเดือนพ.ค.-มี.ย.2558 กระทรวงเกษตรฯจะเสนอรัฐบาลออกมาตราการช่วยเหลือเกษตรกรระลอก 3 จะออกมา ส่วนวิธียังไม่สรุปว่าจะช่วยเหลือเกษตรกรวิธีไหน แต่คงไม่ใช่ในรูปแบบแจกคูโปง ตามที่เคยมีแนวคิดไว้ เพราะการแจกคูโปงเป็นเรื่องละเอียดอ่อน จะแจกใคร บางกลุ่ม เช่น กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ หรือให้รายครัวเรือนเป็นเรื่องที่ต้องสร้างความเข้าใจต้องใช้เวลานาน อาจไม่ทันกับเวลาที่ขณะนี้เกษตรกรกำลังลำบาก

“มาตรการความช่วยเหลือเกษตรกรระลอก 3 เป็นความช่วยเหลือเร่งด่วน ที่อย่างช้าที่สุดเดือนมี.ย. จะต้องจบ สามารถต่อยอดและกระตุ้นเศรษฐกิจ

ภาคการเกษตรได้เลย” นายเลอศักดิ์ กล่าว

นายเลอศักดิ์ กล่าวว่า เศรษฐกิจไทยยังมีความจำเป็นที่ภาครัฐจะต้องเป็นผู้จ่าย เพื่อขับเคลื่อนภาคเกษตร พร้อมกับการปฏิรูปเพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยการตั้งกลไกระดับจังหวัด ให้ระดับจังหวัดบริหารจัดการสินค้าขั้นต้น ของตัวเองก่อนที่จะให้ปัญหาพอกพูนมาส่วนกลางใหญ่ขึ้น

ขณะนี้ยอมรับผลผลิตภาคการเกษตรปี 2558 มีราคาตกต่ำเมื่อเกษตรกรรายได้ลดลง ขณะที่รายจ่ายและต้นทุนการผลิตยังคงเดิม ส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดเวลา ส่งผลให้หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้นเป็น 6% จากปกติ 3-4%

โดยราคาขายพาราวันที่ 23 มี.ค.2558 ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคา 51.26 บาทต่อกก.เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนราคา 70.10 บาทต่อกก. หรือราคาตกลง 26.87% ราคาข้าวที่เกษตรกรขาย

ได้ 7.873 บาทต่อตัน ลดลงเกือบ 100% จากราคารับจำนำของรัฐบาล 15,000 บาทต่อตัน

“ประมาณก่อนสงกรานต์ปีนี้จะทรงวงเกษตรจะรวบรวมผลของมาตรการที่รัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกร ตั้งแต่เข้ารับหน้าที่บริหารประเทศ ตั้งแต่มาตรการกู้เงินเพื่อใช้หนี้ค่าข้าวจากโครงการรับจำนำของรัฐบาลก่อนการช่วยเหลือปัจจัยการผลิต 432 บาทต่อไร่ เมื่อประเมินแล้ว ยังไม่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้ รัฐบาลจึงมีการผลักดันมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและยาง ไร่ละ 1,000 บาท รวมวงเงิน 4.82 หมื่นล้านบาท สิ้นสุดมาตรการชุดแรกเกษตรกรยังไม่ดีขึ้น รัฐบาลจึงผลักดันมาตรการ ที่ 2 คือ จ้างงานในช่วงฤดูแล้งเมื่อเกิดภัยแล้ง การจ้างงาน งดการปลูกข้าวนาปรัง และห้ามมาตรการช่วยภัยแล้ง รวมเม็ดเงินช่วยเหลือภาคเกษตรไปทั้งหมด 5.1 หมื่นล้านบาท” นายเลอศักดิ์ กล่าว



วันที่ 24 มีนาคม 2558 หน้า 21

“วิกฤติยางพารา” บทความท้าทายของ “อำนาจ ปะติเส”

จากสถานการณ์ราคายางพาราที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะกระเตื้องขึ้น รัฐบาลได้เร่งรัดมาตรการต่างๆ ออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนายางพาราทั้งระบบ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นโครงการบริหารจัดการสต็อกยางของรัฐ โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อใช้ในการรวบรวมยาง โครงการพัฒนาตลาดตามแผนปรับโครงสร้างระบบตลาดยางพารา โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนการผลิต โครงการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ **กระทรวงเกษตรและสหกรณ์** ได้เร่งเตรียมความพร้อมรองรับสินค้า “ยางพารา” ที่จะออกสู่ตลาดในรอบการผลิตปี 2558/59 โดยใช้กลไกระดับจังหวัดในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการยางพาราเป็นระบบครบวงจร

นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหายางพาราอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมา **คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.)** ได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวงเกษตรฯ พิจารณาจัดตั้ง **ศูนย์บริหารการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจรระดับจังหวัด และคณะกรรมการระดับจังหวัด** โดยกระทรวงเกษตรฯ ได้แจ้งให้จังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกยางพารา 69 จังหวัดดำเนินการแล้ว และมีการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของจังหวัดต่างๆ ต่อเนื่องมาตลอด ซึ่งพบว่ายังมีปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหายางพาราในทุกพื้นที่

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับผลผลิตยางพาราในรอบการผลิต ปี 2558/59 ซึ่งเกษตรกรจะเริ่มเปิดกรีดยางรอบใหม่ในเดือนพฤษภาคมนี้ กระทรวงเกษตรฯ จึงได้เร่งประชุมชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดให้ทราบถึง **แนวทางการบริหารจัดการสินค้ายางพาราในรอบการผลิต ปี 2558/59** พร้อมมีปฏิบัติการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การผลิต และสภาวะยางพาราและผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนและหาแนวทางแก้ไขปัญหาลินค้ายางพาราตามสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการบริหารจัดการสินค้ายางพาราในรอบการผลิต ปี 2558/59 เน้นให้เร่งแก้ปัญหาสำคัญในระดับพื้นที่ อาทิ การร้องเรียนการเข้าไม่ถึงการให้บริการหรือมาตรการแก้ไขปัญหาของภาครัฐ โดยให้คณะกรรมการระดับจังหวัด และกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่ม เร่งรัดติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ พร้อมประชาสัมพันธ์เพื่อทำความเข้าใจการแก้ไขปัญหายางพาราเป็นระยะๆ และ



เร่งจัดทำประมาณการสมดุลงพาราของจังหวัด โครงสร้างอุตสาหกรรมยางของจังหวัด ราคายางและระบบตลาดยางในจังหวัด โดยจัดทำข้อมูลแยกตามแต่ละชนิดยางที่มีในแต่ละจังหวัด และให้รายงานมายังกระทรวงเกษตรฯ ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน และเน้นให้ความสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนบริหารจัดการสินค้ายางพาราในระดับจังหวัดแบบครบวงจร


นอกจากนั้น ยังให้นำเสนอปัญหาและอุปสรรคจากการขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหายางพารา ปีการผลิต 2557/58 พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไข ปัญหา รวมทั้งทำการวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตยางพาราในระดับจังหวัด ปีการผลิต 2558/59 โดยจัดทำข้อมูลครอบคลุมทั้ง 12 เดือน แยกตามแต่ละชนิดยางที่มีในจังหวัด ตลอดจนเสนอแนะทางในการบริหารจัดการสินค้ายางพาราในระดับจังหวัดด้วย


“การใช้จังหวัดเป็นกลไกขับเคลื่อนการบริหารจัดการสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบ ในระยะยาวคาดว่า จะทำให้การผลิตยางพารามีความสอดคล้องกับแผนการใช้ยางภายในประเทศ และการส่งออกขณะเดียวกันยังสามารถรับมือกับสถานการณ์และแก้ไขปัญหายางพาราได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ ครบวงจร อีกทั้งยังคงว่า จะช่วยผลักดันราคายางเพิ่มสูงขึ้น และทำให้ราคายางธรรมชาติมีเสถียรภาพ” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าว





จ.ตราดสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยแล้ว 92 ราย วงเงินกว่า 8 ล้านบาท

 แหล่งที่มา : สวท.ตราด

 วันที่ข่าว : 23 มีนาคม 2558

นายประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดเผยผลการดำเนินการ โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม ครั้งที่ 2 จังหวัดตราด ว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเนื่องจากราคาผลผลิตยางพาราตกต่ำ โดยการสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรเพื่อนำไปลงทุนประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คริวเรือนละไม่เกิน 100,000 บาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 เกษตรกรรับภาระเพียงร้อยละ 2 รัฐบาลสนับสนุนร้อยละ 3

จังหวัดตราดได้ดำเนินการรับสมัครเกษตรกรชาวสวนยางที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของโครงการตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557-30 มกราคม 2558 โดยมีเป้าหมายจำนวน 1,400 คริวเรือน วงเงิน 140 ล้านบาท โดยมีเกษตรกรยื่นขอกู้เงินตามโครงการสินเชื่อดังกล่าว จำนวน 757 ราย วงเงินขอกู้กว่า 75 ล้านบาท โดยมีอาชีพเสริมที่ขอกู้มากที่สุดคือ การปลูกสับปะรด การปลูกกล้วย และการเลี้ยงสัตว์ ตามลำดับ และยื่นให้คณะกรรมการบริหารโครงการพิจารณาตามลำดับ

สำหรับการพิจารณากลับรองของคณะกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัด ได้ดำเนินการแล้วจำนวน 2 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 จำนวน 212 ราย วงเงินกู้ 19,531,506 บาท ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน 420 ราย วงเงินกู้ 39,790,893 บาท ซึ่งได้ส่งข้อมูลให้กับธนาคาร ชกส.แล้ว สำหรับเกษตรกรที่ได้ผ่านการพิจารณาฯระดับอำเภอ/จังหวัดเนื่องจากเกษตรกรมีการกู้เงินจาก ชกส.ไว้เต็มวงเงินแล้ว, มีหลักทรัพย์ค้ำประกันไม่เพียงพอ, มีหนี้ค้างชำระ, เป็นลูกหนี้พักชำระหนี้ ปี 2554 และยังไม่มีการชำระเงินคืนให้ธนาคาร, แผนการผลิตและแผนธุรกิจไม่มีศักยภาพในการชำระคืนเงินให้ธนาคาร เป็นต้น สำหรับเกษตรกรที่ยังไม่เคยเป็นลูกค้ำธนาคารจะมีขั้นตอนการพิจารณามากกว่าเกษตรกรที่เป็นลูกค้ำสินเชื่อของธนาคารอยู่แล้ว ดังนั้นจึงอาจมีความล่าช้าไปบ้างในการพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อ

ในส่วนของการจ่ายเงินกู้ให้แก่เกษตรกร ธนาคาร ชกส. จังหวัดตราด ได้จ่ายเงินกู้ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน 92 ราย วงเงิน 8,377,400 บาท (ข้อมูล ณ 15 มี.ค.58) ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการสอบข้อมูล วิเคราะห์แผนการผลิต การตลาด เกษตรกรหาหลักทรัพย์ค้ำประกัน และนักเกษตรกรทำสัญญา สาเหตุที่ทำให้ ชกส.จังหวัดตราด ดำเนินการจ่ายเงินกู้ให้แก่เกษตรกรได้ล่าช้า เนื่องจากจะต้องทำการตรวจสอบข้อมูลเกษตรกร วิเคราะห์แผนการผลิตแผนธุรกิจของเกษตรกรก่อน เกษตรกรบางรายต้องหาหลักทรัพย์ค้ำประกัน เป็นต้น

ข้อมูลข่าวและที่มา


ผู้สื่อข่าว : สนธยา จงพันชนิมิตร


Rewriter : มณีนรัตน์ ชาญชัยศิลป์

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>



ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มีปริมาณยางเข้าประมูลกว่าสองแสน ก.ก. ราคาปรับลดลง

 แหล่งที่มา : สวท.อำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

 วันที่ข่าว : 23 มีนาคม 2558

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มีปริมาณยางเข้าประมูลกว่าสองแสน ก.ก. ราคาปรับลดลง

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อ-ขาย ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดยวิธีการประมูล ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2558 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3% กิโลกรัมละ 48.08 บาท / ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 47.08 บาท / ราคาขางท้องถื่น กิโลกรัมละ 47.00 บาท / ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 51.36 บาท / ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 กิโลกรัมละ 51.02 บาท / ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 49.52 บาท / ยางฟอง กิโลกรัมละ 49.52 บาท / ยางคัทตั้ง กิโลกรัมละ 40.59 บาท มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช จำนวน 288,000 กิโลกรัม

วิเคราะห์สถานการณ์ราคาขางประจำวัน ยางแผ่นดิบ ปรับตัวลดลง 2.49 บาท ต่อ ก.ก. / ยางความชื้น ราคาไม่เปลี่ยนแปลง / ยางแผ่นรมควัน ปรับตัวลดลง 1.07 บาท ต่อ ก.ก. / ราคาขางแผ่นดิบท้องถื่น 47 บาท ต่อ ก.ก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง / ราคาน้ำยางสด 47 บาท ต่อ ก.ก. ราคาลดลง 1.00 บาท ต่อ ก.ก. / ราคาขางตลาดล่วงหน้า (ราคาเดือนแรก) ตลาดสิงคโปร์อยู่ที่ 56.02 บาท ต่อ ก.ก. ปรับตัวลดลง 23 สตางค์ ต่อ ก.ก. / ตลาดเซี่ยงไฮ้อยู่ที่ 69.87 บาท ต่อ ก.ก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.05 บาท ต่อ ก.ก. / ตลาดโตเกียวอยู่ที่ 57.54 บาท ต่อ ก.ก. ปรับตัวลดลง 98 สตางค์ ต่อ ก.ก.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุยทศ พิทักษ์มงคล

Rewriter : วสันต์พรพรชัย จำเริญนูสิต

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>



“ปิดพงศ” ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงโครงการมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพยาง ชี้ด เส้นรายงานผลภายใน 15 วัน

- ThaiPR.net
23 มี.ค. 2558

กรุงเทพฯ--23 มี.ค.--กองเกษตรสารนิเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายปิดพงศ ฝิ่งบุญ ณ ออยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 13 มีนาคมที่ผ่านมา ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 277/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง จากรายงานที่ปรากฏว่าการบริหารจัดการโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคาขององค์การสวนยางขาดประสิทธิภาพ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ทำให้เกษตรกรไม่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานโครงการฯ เช่น มีกลุ่มนายทุนรับซื้อยางไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะมีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรและมีการแอบอ้างรายชื่อเกษตรกรในการรับเงิน การรับซื้อยางจากสหกรณ์ชุมชนไม่ทั่วถึงเป็นเหตุให้เกษตรกรถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง องค์การสวนยางขาดการบริหารจัดการที่ดีในการขนยางเข้าโรงรมยาง และการขนส่งไปยังโรงเก็บยางทำให้เกิดความล่าช้าต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และองค์การสวนยางไม่จ่ายเงินตามสัญญากับทางสมาคม Logistic

สำหรับองค์ประกอบคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ประกอบด้วย หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกองทัพภาคที่ 4 ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นายนำชัย พรหมมีชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายอุทัย สอนหลักทรัพย์ เป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการบริหารโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพ **ยางพารา** ตามรายงานข้างต้น ซึ่งสามารถเรียกดูข้อมูลหรือเชิญบุคคล/คณะบุคคลมาให้ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดดังกล่าวต้องรายงานผลตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ทราบภายใน 15 วัน นับจากวันลงนามในคำสั่งนี้